

ด่วนที่สุด

ที่ บก ๐๐๒๓.๕/๕๗๕



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ถนนบึงกาฬ-นครพนม บก ๓๘๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๘.๒/ว ๑๕๐

ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และสรุปสาระสำคัญของระเบียบดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับบัญชีอัตราค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์และจัดส่งบัตรเลือกตั้ง เป็นต้น ขอให้บันทึกรายงานขอตั้งงบประมาณดังกล่าวตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงในศูนย์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

(๓) แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร สถานที่ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

/จังหวัดเชียงใหม่...

จังหวัดบึงกาฬ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายณนฤชา โฆษาศิวิไลซ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๓๘

โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๒๔๘๐



อุปสรรคสำคัญระดับคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒



ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒